



ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Center Of Innovation For Human Capital Development (CIHCD) KBU

1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0-2320-2777 ต่อ 1340 โทรสาร. 0-2320-2777 ต่อ 1340

www.kbu.ac.th KASEM : คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์



รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง “เยาวชนกับมิติของความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาสังคมและทุนมนุษย์”

จากการที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินั้น เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของเยาวชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและทุนมนุษย์นั้น ศูนย์นวัตกรรมพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจความคิดเห็นเยาวชนเรื่อง “เยาวชนกับมิติของความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาสังคมและทุนมนุษย์”

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2556 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาซึ่งมีอายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 1,043 คนแยก เป็นเพศชาย จำนวน 602 คน คิดเป็นร้อยละ 57.72 เพศหญิง จำนวน 441 คน คิดเป็นร้อยละ 42.28 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า

ความคาดหวังที่มีต่อสังคมไทย อันดับ 1 ร้อยละ 58.3 คาดหวังหรืออยากเห็นสังคมปราศจากยาเสพติดและแหล่งอบายมุข รองลงมาอันดับ 2 ร้อยละ 54.2 สังคมปราศจากการก่อคดีอาชญากรรม อันดับ 3 สังคมปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน อันดับ 4 ร้อยละ 46.9 สังคมปราศจากสารเสพติดสังคมปราศจากความเหลื่อมล้ำ อันดับ 5 ร้อยละ 37.5 สังคมปราศจากความขัดแย้งทางการเมือง และอื่นๆร้อยละ 14.9

ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาคน อันดับ 1 ร้อยละ 71.1 คนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึง รองลงมาอันดับ 2 ร้อยละ 54.6 คนมีโอกาสได้รับความยุติธรรมและคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันดับ 3 ร้อยละ 37.1 คนมีโอกาสได้รับการพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล อันดับ 4 ร้อยละ 34.9 คนมีโอกาสเข้าถึงการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง อันดับ 5 ร้อยละ 33.6 คนมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะแรงงาน และอื่นๆร้อยละ 18.0

ความคาดหวังที่มีต่อเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 อันดับ 1 ร้อยละ 55.7 กล้าคิด กล้าทำและสร้างสรรค์สังคม รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 50.5 รู้เท่าทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ อันดับ 3 ร้อยละ 49.5 ยอมรับความแตกต่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล อันดับ 4 ร้อยละ 46.4 มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง อันดับ 5 ร้อยละ 41.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย มีจิตอาสาและรับผิดชอบต่อสังคม และอื่นๆร้อยละ 19.5

ปัญหาที่คาดหวังให้รัฐบาลแก้ไข อันดับ 1 ร้อยละ 56.7 ปัญหาสินค้าราคาแพง รองลงมาอันดับ 2 ร้อยละ 53.6 ปัญหาการศึกษาและความเหลื่อมล้ำ อันดับ 3 ร้อยละ 52.6 ปัญหาเศรษฐกิจและหนี้ในระบบ อันดับ 4 ร้อยละ 42.3 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน อันดับ 5 ร้อยละ 38.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ และอื่นๆร้อยละ 24.9

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจใน มิติต่างสะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและพัฒนาคน และหากพิจารณาถึงความคาดหวัง ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน สังคมนั้นกลุ่มตัวอย่างต่างคาดหวังที่จะให้สังคมปราศจากยาเสพติดและแหล่งอบายมุขรวมทั้งการค่อคคือาชญากรรม ต่อกรณีนี้อาจจะเป็นเพราะว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาถึงแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาป้องกันและแก้ไขในหลากหลายมาตรการก็ตาม แต่สังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนก็ยังคงประสบกับปัญหาอันเนื่องมาจากยาเสพติดและแหล่งอบายมุขตลอดจนการค่อคคือาชญากรรมมาอย่างต่อเนื่อง และที่น่าสนเมื่อส่องไปดูในมิติของการพัฒนาคนเยาวชนยังคาดหวังที่จะให้คนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาใน ทุกช่วงวัยอย่างทั่วถึงจากปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโลกในยุคของการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันเยาวชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการศึกษามาเป็นลำดับต้นๆ

ขณะที่ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาการของเยาวชน ในศตวรรษที่ 21กลุ่มตัวอย่างต้องการที่จะเห็นเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล้าคิด กล้าทำและสร้างสรรค์สังคมและรู้เท่าทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ตามลำดับ ที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาถึงปัญหาที่คาดหวังจะให้รัฐบาลแก้ไข ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสินค้ำราคาแพง ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจและหนี้ในระบบซึ่งใน มิตินี้คงจะสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่แต่ละครอบครัวกำลังเผชิญหรือได้รับผลกระทบอยู่ในขณะนี้

อย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจในครั้งนี้หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลจะนำไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อนำไปสู่กาปฏิบัติสำหรับพัฒนาสังคมและพัฒนาคน ให้ก้าวข้ามปรากฏการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเป็นหนึ่งในมิติของการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อเด็กและเยาวชนตลอดจน ประชาชนทั่วไปได้ในระดับหนึ่ง

.....

ฝ่ายสื่อสารและกิจกรรมเพื่อสังคม
ศูนย์นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายงาน